

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

อย่าพากันไปทางสวรรค์น้อยนัก

เมื่อคืนนี้ฝันแปลกๆ ฝันแถมภาวนา มันแฝงกันไปในตัวภาวนาไปมันก็รู้กันไปๆ มีผู้มาติดต่อถามถึงเรื่องคนที่ไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำไมจึงน้อยนัก ว่าอย่างนั้น มาถามปัญหาว่าทำไมคนไปสวรรค์ไปพรหมโลกนี้้น้อยนัก มาถามเรา อ้อ นี่มันก็อยู่กับหัวใจคน สำหรับเราละเราอ่อนนะ สำหรับหลวงตาละไปไหน ไม่ตอบเลยนะ นั้นเห็นไหมปัญหามันมา นั่งภาวนาอยู่.เข้ามาถามทำไมคนจึงไปสวรรค์น้อยนัก พอว่าอย่างนั้นแล้วอาตมาละจะไปทางไหน เลยไม่ตอบ ติดปัญหาเรากลับคืนไป นั้นละเป็นอย่างนั้นแปลกๆ อยู่ เขาถามว่าเราจะไปไหนละ ไม่เห็นตอบเลย ไม่กล้าตอบ ขบขันดี

ให้พี่น้องทั้งหลายหมุนใจเข้าสู่ธรรมสู่ธรรมนะ ใจถ้าเข้าสู่ธรรมแล้วอ่อนน้อมนวลนะ ถ้าออกไปทางกิเลสนี้เป็นพินเป็นไฟ แม้ที่สุดใครรอบครัวเดียวกันก็ทะเลาะกัน ถ้าต่างคนต่างมีธรรมในครอบครัวยกเว้น ออกไปสู่สังคมหน้าที่การงานก็เย็น พากันจำเอาไว้ ธรรมเข้าตรงไหนเย็นตรงนั้นละ ถ้ากิเลสเข้าตรงไหนเป็นพินเป็นไฟไป ให้ระวังอย่าให้กิเลสเข้ามาสู่ใจ มันจะเป็นพินเป็นไฟ ให้ธรรมเข้าสู่ใจ ธรรมเข้าสู่ใจแล้วเย็นสบายเลย เป็นอย่างนั้นละธรรมเข้าสู่ใจ

อย่างเขามาถามเราทำไมคนจึงไปสวรรค์น้อยนักละ เขามาถามเรา ทำไมคนไปสวรรค์น้อยนัก แล้วทางนี้ถามย้อนว่าแล้วอาตมาละจะไปทางไหน เลยไม่กล้าตอบนะ เขาไม่กล้าตอบเลย เพราะมันย้อนกัน ถ้าตอบมาอีกจะเอาอีก มันจะไปอีกอยู่นะ ขบขันดี คำฝันคำภาวนามันไปด้วยกัน เขาถามเรานี้ก็คือว่าถามในจุดรวมเพื่อจะได้เตือนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่าพากันไปทางสวรรค์น้อยนัก ให้ไปมากกว่านั้น นี่เขามาถาม ทำไมคนไปสวรรค์น้อยนัก แต่คนไหลลงทางนรกทางต่ำมีมากมายเขาว่าอย่างนั้น แล้วทางนี้ก็เลยย้อนถามแล้วอาตมาละจะไปทางไหน เขาเลยไม่กล้าตอบนะ นี่ละมันแปลกๆ อย่างนี้ละ เราจะไปทางไหนมันไม่กล้าตอบ มันอาจไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้มันอาจไม่รู้ก็ได้ เข้าใจไหมละ เราอาจรู้ว่ามันที่มันมาถามเราก็ได้ ขบขันดีนะ เขาจะจะให้พร

ทุกวันนี้มันไม่ไหวละ มันอ่อนลงทุกวัน เดินเห็นไปไหนโซซัดโซเซ แต่จิตใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ร่างกายนี้โซซัดโซเซ แต่จิตใจไม่โซซัดโซเซ ร่างกายนี้โซซัดโซเซไปไหนจะหกละล้มไปอย่างนั้น คือร่างกายมันอ่อน จิตใจกับร่างกายมันต่างกัน จิตใจไม่อ่อน ถ้ายิ่งจิตใจมีความดีเข้าไปเต็มหัวใจแล้วไม่มีคำว่าอ่อนเลย ร่างกายอ่อนขนาดไหน จิตใจนี้ไม่อ่อน สำคัญอยู่ที่ใจ ใจไม่มีวัยนะ ถ้ามีความดีก็หนุนขึ้นเลย มีความชั่วก็กดลง

เลย ไม่มีคำว่าวัย แต่เราแก่ชราไม่มีจิตใจ ให้พากันสั่งสมความดีเข้า ให้จิตใจมีกำลัง
แข็งแรงนะ เอาเท่านั้นละ ที่นี้จะให้พร

รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th

และทางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน *FM 103.25 MHz*

พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ